
sþ. 102. Fyrirspurn [101. mál]
til menntamálaráðherra um stuðnings- og sérkennslu.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hvaða stuðnings- og sérkennsla hefur verið samþykkt og hvaða slík kennsla hefur farið
fram á landinu öllu og í einstökum fræðsluumdæmum frá og með árinu 1980 að telja til
yfirstandandi árs?

2. Hver hefur verið metin þörf fyrir stuðnings- og sérkennslu á landinu öllu og í einstökum
fræðsluumdæmum á sama tímabili?

3. Hver verður heimilaður stundafjöldi til stuðnings- og sérkennslu á næsta ári miðað við
tölur í fjárlagafrumvarpi samanborið við þá þörf sem greind hefur verið og óskir
fræðsluskrifstofa, allt sundurliðað á sama hátt og að ofan?

4. Hvernig hafa nemendur í sérkennslustofnunum ríkisins, sbr. 50.-52. gr. grunnskólalaga,
skipst eftir fræðsluumdæmum s.l. sex ár?

Skriflegt svar óskast.


